
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG 
 
DYDD GWENER, 20 AWST 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd  (Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Colbran, Cowan, Henshaw, Jarvie, 
Y Cynghorydd Wendy Lewis, Robson a/ac Smith 
 

70 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cyng Burnett, George a John. 
 
71 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw un. 
 
72 :   COFNODION  
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mai 2021 fel cofnod cywir. 
 
73 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD 1 MAI I 31 GORFFENNAF 2021  
 
Rhoddwyd diweddariad cynhwysfawr i’r aelodau ar waith, ymweliadau a 
chyflawniadau’r gwasanaeth am y cyfnod 1 Mai 2021 – 31 Gorffennaf 2021; yr 
Atodiadau yn rhestru derbyniadau nodedig, gwybodaeth am gasgliadau a'r 
ymholiadau diddorol. 
  
I grynhoi, dywedodd yr Archifydd ei fod wedi bod yn chwarter hynod gadarnhaol 
gydag ail-agor ystafell chwilio Archifau Morgannwg i'r cyhoedd ym mis Mehefin. 
Roedd gwelliannau cynyddol i fynediad yn parhau i gael eu gwneud, o fewn 
rheoliadau COVID, a'r gobaith oedd y byddai hyn yn parhau dros weddill y flwyddyn. 
Mae staff wedi bod yn gweithio'n galed ar brosiectau parhaus a gweithio mewn 
partneriaeth, a bu nifer sylweddol o alwadau ar amser y tîm gan wahanol sefydliadau. 
Ychwanegodd yr Archifydd ei bod yn braf cael bod yn adnabyddus am gryfder eu 
gwaith a bod gwerth uchel mewn partneriaeth ag Archifau Morgannwg. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i wneud sylwadau, sylwadau a gofyn unrhyw gwestiynau. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch pam nad oedd cyfrifiad 1931 yn mynd i 
gael ei gyhoeddi. Eglurodd yr Archifydd fod cyfrifiad 1931 wedi ei ddinistrio yn ystod y 
Rhyfel, ni ddigwyddodd cyfrifiad 1941 gan fod hyn yn ystod y Rhyfel, ac oherwydd na 
ellir cyhoeddi cyfrifiad am dros 100 mlynedd ar ôl iddo gael ei gynnal, bydd y cyfrifiad 
cyhoeddedig nesaf yn 2052, dyma pam roedd cyfrifiad 1921 mor bwysig gan mai 
dyma’r un olaf i’w gyhoeddi ers tro. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynghylch y materion gyda'r System Rheoli 
Adeiladau a dywedwyd wrthynt fod y System Rheoli Adeiladau ei hun yn iawn, pe 
bai'r cyfrifiadur yn cael ei ddefnyddio i gael mynediad ato o'r swyddfeydd a oedd wedi 
torri, roedd hyn yn mynd i gael sylw yn fuan. 
  
Diolchodd yr Aelodau i'r Archifydd am adroddiad diweddaru trylwyr iawn. 



  
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
74 :   ADRODDIAD MONITRO MIS 3 ARCHIFAU MORGANNWG 2021/22  
 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad yn rhoi manylion gwariant ac incwm 
gwirioneddol i Gydbwyllgor Archifau Morgannwg ar 30 Mehefin 2021 (Mis 3), yn 
erbyn Cyllideb gymeradwy 2021/22 a rhagamcanion ar gyfer sefyllfa alldro'r flwyddyn 
gyfan. 
  
Darparwyd diweddariad cynhwysfawr o bob pennawd yn yr adroddiad ac felly nid 
oedd gan yr Aelodau unrhyw gwestiynau ar yr adroddiad. 
  
PENDERFYNWYD: i 
  
a) Nodi’r sefyllfa alldro blwyddyn lawn a ragwelir ar gyfer 2021/22 fel y manylir yn yr 
adroddiad hwn. 
b) Nodi'r newid cyllideb fel y manylir arno yn yr adroddiad. 
 
75 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF.  
 
19 Tachwedd 2021 am 2.00pm trwy Microsoft Teams 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 2.50 pm 
 


